

# บลจ.ธนชาติ เสนอกองทุนตราสารหนี้เสี่ยงต่ำระยะ สั้น 6 เดือน กองทุน “TGOV3” ให้ผลตอบแทน ประมาณ 2.00% ต่อปี

บลจ.ธนชาติ ขอเสนอกองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรรัฐค้ำประกันเงินต้น ๓ (TGOV3) อายุ 6 เดือน ให้ผล  
ตอบแทนประมาณ 2.00% รับคำสั่งซื้อ - ขาย วันนี้ถึง 16 มิถุนายน 2557

นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด เปิดเผยว่า  
หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประกาศลดดอกเบี้ยต่ำเป็นประวัติการณ์เหลือ 0.15% ประกอบ  
กับกำหนดดอกเบี้ยติดลบสำหรับเงินฝากข้ามคืนเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจของกลุ่ม  
ยูโรโซนเข้าสู่ภาวะเงินฝืดส่งผลให้เงินทุนไหลกลับตลาดเกิดใหม่อีกครั้ง ตลาดหุ้นเอเชียต่างขาปรับปิดที่แดนบวกกัน  
ถ้วนหน้า รวมถึงตลาดหุ้นไทยก็เช่นกัน อีกทั้งยังมีแรงขับเคลื่อนจากความหวังและความเชื่อมั่นในมาตรการกระตุ้น  
เศรษฐกิจส่งผลให้หลายกลุ่มธุรกิจสามารถสร้างผลตอบแทนได้โดดเด่น แต่ในช่วงระยะสั้นก็ต้องระวังกลุ่มพลังงานที่  
โดนแรงขายจากความกังวลปฏิรูปพลังงานไทยอาจกดดันต่อตลาดโดยรวม

หากผู้ลงทุนยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์ดังกล่าว บลจ.ธนชาติ ขอเสนอกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ  
แต่สามารถสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีมากกว่าการฝากเงินในออมทรัพย์ปกติ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน  
และเป็นแหล่งพักเงินก่อนที่จะตัดสินใจเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่อไปโดย**กองทุนเปิดธนชาติพันธบัตรรัฐ  
ค้ำประกันเงินต้น ๓ (TGOV3)** อายุ 6 เดือน ให้ผลตอบแทนประมาณ 2.00% รับคำสั่งซื้อ - ขาย วันที่ 9 - 16  
มิถุนายน 2557 กองทุนจะเข้าไปลงทุนในพันธบัตรภาครัฐ สัดส่วน 81.00% เงินฝากประจำ ธ.ออมสิน / เงินฝาก  
ประจำ ธ.ทิสโก้ สัดส่วน 19.00% โดยประมาณค่าใช้จ่ายกองทุนที่ 0.1911%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ บลจ.ธนชาติ โทรศัพท์  
0-2126-8399 กด 0 หรือธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) โทร. 1770 หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วย  
ลงทุนที่ บลจ.ธนชาติ แต่งตั้ง [www.thanachartfund.com](http://www.thanachartfund.com)

## คำเตือน

- การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
- หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ถือหุ้นลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้
- การลงทุนที่แท้จริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากนี้เพื่อความเหมาะสมกับสภาพตลาดตราสารหนี้ และอัตราดอกเบี้ยของตราสารต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของกองทุน